

ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI VẬT CHẤT

SAGIANG

I.- CẤU TRÚC VẬT CHẤT CON NGƯỜI

Người ta chỉ biết con người có tam hồn do "Tam hồn thăng chi thiên, thất phách giáng chi địa" khi con người lia dương thế, theo truyền thuyết, chớ con mắt phàm phu tục tử làm sao thấy được, nên cứ lo sinh sống cố gắng đến tuổi trưởng thọ theo ông bà, không biết về đâu mất dạng tam hồn, chỉ còn phần xác tan rã với thời gian, "Tử giả biệt luận" chỉ còn do con cháu tưởng nhớ giỗ oãi, lấy ngày từ trần làm Chánh giỗ, trước một ngày làm Lễ Tiên thường, và ngày sau làm Lễ Hậu thường là chấm dứt. Còn nhà nghèo chỉ giỗ một ngày Chánh giỗ thôi: Buổi sáng cúng Tiên thường, buổi trưa cúng Chánh giỗ, và buổi chiều cúng Hậu thường (hay Mâm Hậu). Hiện nay chỉ còn Chánh giỗ mà thôi.

Thực sự Tam hồn là một thực thể từ cấu trúc bào thai đến thai nhi cho đến ngày chết vẫn giữ y như thế, nhưng cách cấu trúc rất khó tường tận do chỉ nghĩ tinh trùng của cha phối hợp noãn sào của mẹ tạo ra bào thai ở tử cung được mẹ nuôi dưỡng thành hài nhi và chào đời bắt đầu cuộc sống, chớ có biết linh hồn (vi linh tử) ở đâu? Tam hồn có thật, vì khi chết thăng chi thiên, linh hồn mang ý thức, vô thức và tiềm thức về sắc giới (nằm trong bầu khí quyển địa cầu) an định xong xuôi, nhận siêu tuần số điện tuyến, chờ đợi kiếp lai sinh. Cho nên khi tinh trùng thuộc Dương, phối hợp noãn sào thuộc Âm chạm trán nhau phát ra tia điện siêu tuần số chiếu hội với siêu tuần số điện tuyến ở Sắc giới, đương nhiên vi linh tử có siêu tuần số điện tuyến thích nghi thoả cái xuống phối hợp tạo ra bào thai, bắt đầu cuộc sống từ đó. Như vậy chúng ta nhận định con người có 3 phần: Âm thuộc máu huyết của mẹ, Dương tinh chất của cha và vi linh tử (Linh hồn) từ cõi sắc giới chuyển kiếp. Vi linh tử là một nguyên tử bất diệt, chỉ có thể xác vật chất tàn tạ mà thôi.

Siêu tuần số điện tuyến là gì ?

Đấy là nan giải với khoa học, nhưng huyền bí học dẫn giải rất tường tận: Nó chính là luồng điện có diệu toán đánh số siêu tuần phân loại cho mỗi vi linh tử, hết sức tinh vi theo luật thiên nhiên, tùy theo thiện quả và ác quả trong tiềm thức mà đánh giá siêu tuần số. Đặc biệt là khi Dương tử của tinh trùng chạm Âm tử của noãn sào phát ra tia điện có siêu tuần số riêng biệt chiếu hội với siêu tuần số nào đồng thuận, kéo xuống phối hợp với nhau tạo ra bào thai. Việc làm này khoa học chào thua. Cái khó khăn nhứt là lấy từ thiện nghiệp và ác nghiệp lượng định đúng mức thưởng phạt công minh để tạo ra siêu tuần số cả 2 nơi: ở Sắc giới và hiện trường Âm Dương hoà hợp, đồng thuận. Quý ngài bác học chưa thể nào tính kịp thời gian tính trong nháy mắt. Máy điện toán chưa thông đạt tới mức diệu toán này.

Có được bào thai chỉ là một cái móng tí xíu, máu huyết của mẹ rất linh diệu tuần tự tạo ngũ quan, tứ chi rồi tới ngũ bộ, tiến hành tới ngũ tạng, lướt đến ngũ hạch, đồng hành tới ngũ mạch, từ đó mới thật sự là một hài nhi. Khi có đủ 7 tụ điểm luân xa và nhứt là Ngũ lĩnh luân xa điều hành được toàn thể 6 luân xa kia là đến lúc hài nhi trưởng thành trong bụng mẹ, bổ túc thêm những chi tiết cần yếu là tới lúc hoàn thành đưa trẻ ra chào đời. Cho nên tuổi Việt Nam và Tàu lấy ngày thọ thai làm cột mốc cho cuộc sống, còn Âu Mỹ kể lúc sanh ra mới định cột mốc cuộc sống. Người Việt Nam ăn lễ giáp thôi nôi, chớ không phải sinh nhật 1 tuổi như Âu Mỹ, do đó tuổi Việt hơn tuổi Tây 1 tuổi. Như hành giả tuổi Tuất năm nay 80 tuổi Việt và tính theo tuổi Tây 79 tuổi. Còn linh hồn nào thiện nhiều quá, sẽ thăng hoa lên cõi Vô sắc giới, tức cảnh Trời Phạm thiên, bao quanh Thượng giới, ung dung tự tại, không nhận kiếp tái sinh, cho đến khi viên mãn thiện đức mới trở về Sắc giới, nhận siêu tuần điện số. Còn những vi linh tử nào đắc thành chánh quả vinh thăng lên Thượng giới, hoặc có thiện duyên được nhiếp độ về Tây Phương.

II.- CUỘC SỐNG VẬT CHẤT CỦA CON NGƯỜI

Con người sống cần phải có tiếp tế lương thực khi còn là phôi thai đến thai nhi và hài nhi nằm trong tử cung của mẹ, được mẹ cung ứng lương thực đầy đủ nhờ máu huyết của mẹ xuyên qua lá nhau, đến khi chào đời, bú sữa mẹ vì bộ phận tiêu hoá chưa thích ứng với thực phẩm, sữa mẹ là tốt nhất thích nghi trọn vẹn với cơ thể cũng từ máu huyết của mẹ lúc còn trong bụng mẹ. Có nhiều trường hợp mẹ bận việc hàng ngày sinh sống, phải thay thế bằng sữa bò đặc chế thành sữa bột. Mẹ tập ăn từ từ cho đến khi dứt sữa mẹ, là trẻ đã có bộ tiêu hoá khá sinh động và lần lượt tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng cho đến tuổi trưởng thành 25 tuổi, các bộ phận trong cơ thể hoàn toàn đỉnh đạt và 7 bộ luân xa đã hoàn tất. Nhưng theo sinh lý thời “Nữ thập tam, Nam thập lục” bộ phận sinh dục bắt đầu phát triển, nên mới có triệu chứng tình cảm Nam Nữ. Nếu kết hôn quá sớm thời rất khó hoàn tất nhiệm vụ làm cha mẹ do thiếu kinh nghiệm sống, do sinh kế chưa thành đạt, tuy tình cảm nồng ấm, trong tuổi dậy thì cần có hướng dẫn của người lớn, nhất là cha mẹ, hầu tiến bước vào đường đời không thất bại.

Đời sống vật chất rất gian truân do miếng ăn manh áo, nghề nghiệp, nơi ăn chốn ở, giao dịch xã hội, gia đình và sự nghiệp. Lúc trẻ còn bươi chảy trầy da tróc vẩy, bon chen tìm lẽ sống, an cư lạc nghiệp là phần thường của chánh quyền, hạnh phúc trong lẽ sống là phần thường của gia đình và xã hội. Con người ba chìm ba nổi sáu linh đình, cuộc sống vật chất luôn luôn chuyển lúc đầy lúc vơi, không biết đâu mà lượng định. Thành công trong trường đời đòi hỏi bao tâm trí, sức lực xây đắp. Thất bại luôn đưa đến nhiều thảm cảnh điêu linh thống khổ. Thế mà vẫn phải chịu đựng thăng trầm thế sự đẩy đưa con người không thể cưỡng lại được. Chính vì mất niềm tin khả năng kém khuyết của cá nhân trước hoàn cảnh, nên con người cần có chỉ đạo chính chắn. Thông thường chỉ đạo tốt và hướng thiện đưa đến chân trời sáng lạng huy hoàng. Rủi chỉ đạo xấu và hướng ác đưa đến vòng tội lỗi trần gian khó sống. Chính vì vậy mà thánh nhân khuyên con người theo trung dung đạo, nghĩa là suy nghĩ chính chắn chọn lối đi không phạm lỗi và không chịu ảnh hưởng thế lực nào, để được ung dung tự tại. Nhưng lý thuyết rất hay lại chạm thực tế quá phủ phàng. Những mưu thần chước quỷ có bao giờ để yên cho cá nhân ung dung đâu. Họ lập ra thế lực lợi dụng lòng hăng say thiên hạ trong sinh tồn với danh hiệu tươi đẹp lúc khởi đầu hướng dẫn lần hồi đến bạo phát, biến thiên hạ thành những vật thiêu thân cho họ thụ hưởng. Chí đến những tu sĩ “Xả phú cầu bần xả thân cầu đạo” chân chính cũng bị mê hồn trận tại hại cho nhân thế biết bao nhiêu. Điển hình Thích trí Quang lấy áo thầy tu đẩy dân chúng vào bạo động, Sư quốc doanh toàn là công an đội lờp. Công nhân Tàu là những quân nhân trá hình. Các ngư phủ Tàu toàn là thủy quân giã tạo. Các chánh khách Việt cộng mê kim ngân tán tận lương tâm bán nước. Tàu cộng dùng tiền mua chuộc hết thành phần lãnh đạo nước và đảng để chiếm cứ khối tổn xương máu, mà ngày xưa đã bao lần bỏ thây trên đất Việt hàng ngàn, hàng vạn.

Đấy là toàn những dữ kiện bên ngoài đối nhân xử thế, tạo cuộc sống từ trẻ đến già, còn bên trong cơ thể sinh động theo vật chất ít người chú tâm, nhưng rất quan trọng, nhờ chúng mà con người tăng trưởng thể chất và kinh nghiệm sống, khôn ngoan trí tuệ tranh đua với đời sống quá ư phức tạp, lại còn thánh thiện, Tinh Khí Thần nữa mới thực sự đời sống con người từ vật chất tiến lên Tâm linh. Chúng ta truy sát từng cơ quan trọng yếu của cơ thể, xem chúng sinh động ra sao mà giúp con người tăng tiến.

1.- Bộ Tiêu Hoá.

Trước tiên xét bộ máy tiêu hoá trong ngũ tạng, nó có nhiều khâu, mỗi khâu đều hành do chính chủ thể khâu rất tế nhị và luôn luôn theo đúng nguyên tắc vận hành, nếu sai trật thời sinh ra bệnh hoạn hay tàn phế, khổ sở cho thân xác. Khâu miệng gồm môi răng và lưỡi, đi xuống cuốn họng với nhiệm vụ nghiền nát thực phẩm phụ trợ các hạch nước miếng làm nhuyễn thực phẩm. Tới đây thực phẩm theo thực quản xuống bao tử, trợ lực nước cường toan từ mật và vị toan từ lá lách tiết ra, với các động mạch gom về tạo sức nóng trợ lực bao tử đang co bóp nhồi nã thực phẩm từ 2 giờ là thực phẩm tan nát hết và trở thành dưỡng trấp đưa xuống ruột non, các hấp khẩu

tác động hút các dưỡng tố thích nghi cho huyết tương và hồng huyết cầu, đặc biệt một số hấp khẩu tinh chọn dưỡng tố tinh khiết nhứt cấu tạo thành bạch huyết cầu, sau đó tất cả chuyển lên Phổi do các huyết quản, thanh lọc trở thành huyết tương, hồng cầu và bạch cầu bắt đầu di chuyển trong châu thân qua phát huyết quản. Riêng chất bã còn lại được chuyển qua ruột già chuẩn bị tổng khứ ra ngoài qua hậu môn. Bộ phận tiêu hoá là cơ quan tiếp liệu cho toàn thể các cơ quan.

2.- Bộ Tuần Hoàn.

Khâu kế tiếp là bộ máy tuần hoàn, trái tim chính yếu co bóp thâu và đẩy máu huyết luân chuyển đi do phát huyết quản, động mạch, đến tận các nơi nuôi dưỡng các cơ quan, tải các tế bào già chết trở về tim qua tĩnh mạch. Tim chính là cơ quan tạo ra nhiệt lượng trong toàn cơ thể qua các động mạch và tĩnh mạch, ngoài ra còn 3 mạch trợ lực nữa là Tuỷ mạch, Nhâm mạch và Đốc mạch tạo ra Ngũ mạch. Ngũ mạch này tập trung xuyên qua Tụ điểm Ngũ mạch Luân xa đóng tại huyết Tiểu khổng ở cuối xương cùn, ngang bộ phận sinh dục.

3.- Bộ Hô Hấp.

Bộ máy Hô hấp gồm có Mũi, chất nhờn, phế quản, và phổi có trách nhiệm hít không khí vào thu hút dưỡng khí lọc sạch máu dơ và cặn bã trong máu, cũng như thanh lọc các huyết tương, hồng cầu và bạch cầu, rút hết đạm chất đưa ra ngoài. Ngoài ra phổi còn tạo được luồng chân khí, phải qua công phu luyện tập, di chuyển khắp châu thân tạo ra hoá hầu và nhân lực điện tiến tới thần lực điện (Xin sẽ nói rõ phần này trong Tâm linh đạo thần lực điện) Luồng chân khí này có thể giúp hành giả tự trị bệnh nội tạng, đau nhức..., còn nhân lực điện giúp trị tất cả những bệnh trong châu thân, riêng thần lực điện có thể giúp điều trị những chứng bệnh tha nhân về ngũ tạng lục phủ và thần kinh. Bộ Hô hấp liên đới với bộ Bài tiết và bộ Tuần hoàn điều luyện ra hào quang của quý vị đặc đạo quả xuất phát nơi Hà đào thành.

4.- Bộ Bài Tiết.

Bộ bài tiết gồm nhiều phạm vi chủ lực là Thận trong việc lọc máu lấy ra chất đạm và U rê đưa qua Bàng Quang thông qua tiểu niệu đái ra ngoài, kế tiếp ở thượng thận còn tạo sinh ra tinh tương đưa xuống hạch mệnh môn yểm trợ tinh trùng được chế tác từ dịch hoàn đưa lên nằm ở hạch mệnh môn chờ dịp kích ngất của chủ nhân xuất ra tinh tương và tinh trùng phối hợp với noãn sào tạo ra bào thai với phối hợp với vi linh tử, đối với hệ thống sinh dục của Nam. Còn ở Nữ, tinh tương cũng sinh tạo từ thượng thận, với buồng trứng sinh tạo ra noãn sào, theo nguyệt kỳ rụng xuống tử cung, nằm chờ phối hợp với tinh trùng: Thụ tinh hay hùng tinh, để tạo bào thai Nam hay Nữ, trong lúc giao hợp tinh tương luôn chực hờ sẵn nơi Âm đạo và khi kích ngất cũng xuất thêm tinh tương như Nam giới, nhưng êm thắm không hùng hồn như Nam giới. Người Nam thường bị Thượng mã phong do quá lạm dụng tình dục. Còn Nữ giới ít bị Hạ mã phong do tính tình điềm đạm nên ít có. Bị bệnh này phối ngẫu nếu hiểu biết cứ để y không đẩy ra mà sử dụng móng tay hay cây trâm chích mạnh vào huyết Tiểu khổng ở cuối xương cùn, nơi tụ điểm Ngũ mạch Luân xa, tạo cho huyết này thức tỉnh đẩy mạch các huyết quản thông hoạt chấm dứt máu chảy, mới cứu sống nạn nhân. Nữ nhân cũng vậy, bằng không, đề hoảng sợ lật ngang qua là máu tiếp tục phún ra mãi đành chịu hết máu mà chết, vô phương cứu chữa. Sở dĩ bị Thượng mã phong là vì tinh tương và tinh trùng đã bắn ra hết rồi mà còn tiếp tục thụ hưởng ân ái, tức nhiên phải thoả mãn bằng huyết ở thượng thận và dịch hoàn không kịp tạo tinh tương và tinh trùng phải phún xuất ra và làm tê liệt hệ thống huyết quản do tụ điểm Ngũ mạch Luân xa không còn điều động huyết mạch nữa. Thuở trước có nghe bệnh hạ mã phong xảy ra do những phụ nữ lấy Mỹ đen to con lớn sức kích ngất quá mãnh liệt, mà chết, nên không ai bắt tội được vì là chứng bệnh. Bộ bài tiết còn dịch vụ ở các hạch vị toan và cường toan, hạch đàm, hạch nước miếng, nước mũi, nước mắt, rái tai và nhiều nhứt là hạch mồ hôi ở da khắp châu thân. Đối với cao tăng Tây Tạng, họ cố gắng toả bế bài tiết nhứt là bộ phận sinh dục để tăng gia Tinh dồn lên huyết Mệnh môn, càng ngày càng hùng hậu do chuyển vận hoá hầu từ vực đan điền đưa lên qua tiểu chu thiên và đại chu thiên tăng trưởng lên Tinh hoa để thăng hoa lên huyết Kiên tinh tạo ra Khí hoa sau khi

phối hợp với sinh lực của Phế tinh, thăng hoa lên huyết Bộ cốt tạo ra Thần hoa sau khi được tăng trợ của ngũ bộ. Có thần hoa rồi tiến lên thăng hoa lên huyết từng quả tuyến để được Ngũ lĩnh luân xa tiếp nhận với đầy đủ 3 tinh hoa “Tinh Khí Thần” đưa vào bộ kiến Tam hồn: Ý, Vô, Tiềm để tinh luyện thành quang tuyến, từ đó cứ tăng dần lên mãi thành tiểu hào quang, phát triển mãi lên thành hào quang xuyên qua Hà đào thành toả sáng lên từ từ đến rực rỡ, tức nhiên đất thành chánh quả Bồ Tát, Bích chi Phật và Phật. Thực hành điều luyện này phải có Phế tinh ở bộ Hô hấp và bộ Thần kinh vận chuyển Tinh Khí Thần, ba báu linh của cơ thể, đánh giá mức tu tập kiên nhẫn, tinh tấn, rốt ráo thiển na bát nhã của quý bậc tu sĩ chân chính.

5.- Bộ Thần Kinh.

Bộ thần kinh phân toả khắp châu thân do những dây thần kinh khâu khấn nhau chằng chịt, chia ra 108 yếu huyết chia ra 36 tử huyết và 72 sinh huyết. Các tử huyết rất quan trọng có thể gây tai hại cho cơ thể khi chạm mạnh vào, các võ sĩ cốt tránh không cho ai chạm đến, các võ sư thường điểm huyết địch thủ khiến mất khả năng, có khi toàn thân bất động trong một thời gian mới dứt. Nếu có người giải khai huyết đạo sớm thoát tai nạn. Riêng sinh huyết giúp cơ thể điều hoà, nhưng đến mức lao lực quá, chúng mệt mỏi khiến con người cảm thấy đau nhức từ nơi các sinh huyết tùy từng nơi bị lạm dụng. Những khi đau nhức chỉ cần giải khai các sinh huyết bằng phương thức bình dân “Cạo gió” tức là đánh các sinh huyết cho sinh động trở lại là hết đau nhức, chớ uống thuốc trị đau nhức không bao giờ hết, chỉ tạm yên giảm đau thôi. Bộ thần kinh trọng yếu nhất là Tụ điểm Ngũ lĩnh luân xa bao quanh nê hoàn cung, trách nhiệm thu nhận tất cả ngoại cảm quan và nội cảm quan từ các nơi do liên hệ thống thần kinh chuyển về, và còn phải truyền đi tất cả thị của Vô thức đến tận các cơ quan thừa hành qua lệnh của ý thức. Trong khi ngủ, ngũ lĩnh luân xa giao cho tiểu não hành sự điều động thần kinh hệ không qua Vô thức và Ý thức, cho nên chiêm bao, ác mộng đều do Tiểu não chịu trách nhiệm, có khi phải báo cáo về ngũ lĩnh luân xa truyền báo với Ý thức và Vô thức, cho nên những hình ảnh và sinh động trong giấc chiêm bao không trực thuộc vào giác quan ngoại cảm, mà chỉ là giác quan nội cảm thôi. Bộ thần kinh nếu được tập luyện đứng phương thức do thiền định từ hệ thống hô hấp thăng tiến lên hệ thống tuần hoàn đem hoả hầu từ vực đan điền chuyển sang các tụ điểm luân xa, thăng hoa từ Tinh lên tới Khí và cuối cùng tiến tới Thần, hoả hầu từ màu đỏ chuyển qua màu hồng dợt ở huyết tiểu khổng thăng hoa lên màu vàng ở huyết Mệnh môn, thăng hoa lên nữa tới huyết Kiên tinh chuyển sang màu xanh, từ đó tiến dần lên huyết Bá hội chuyển sang xanh dợt, thăng hoa lên tới huyết từng quả chuyển sang màu trắng đục và cuối cùng thăng hoa lên huyết Nê hoàn cung chuyển sang màu trắng. Nơi đây phải có đủ thành công lực thiền định từ tứ thiền trở đi mới đưa lên huyết Hà đào thành. Từ đó chuyên luyện tới ngũ thiền mới toả ra ngoài sáng rực, Hào quang.

Cả hai phương thức tạo hào quang của bộ Bài tiết và bộ Tuần hoàn cũng chỉ là một lẽ thức mà thôi tùy theo hành giả chuyên công tu luyện, từ lúc tạo hoả hầu tiến lên thăng hoa cả hai bộ phận liên hệ nhau chắc chắn khi hành giả đã thấu đạt được huyền vi của thiên nhiên.

Bổn đạo đông, nhưng đoạt thành bát nhã quá ít ỏi, do phẩm hạnh chưa rốt ráo và thiện ác còn mang đầy đặc ác nghiệp ít hay nhiều đều ảnh hưởng tâm linh, cho nên có nhiều hành giả phải trải qua nhiều kiếp, chân chánh hành trì với điều kiện không còn ác nghiệp nữa và hoàn toàn thánh thiện.

II.- ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI TRÊN TRẦN GIAN

Tuổi trưởng thành của con người là 25 tuổi, tức là hai hàm răng mọc đủ số 32 mà ta cho là Thành niên, dưới là Thanh niên, dưới nữa là Ấu niên, thiếu nhi và hài nhi...Tuần tự lên Trung niên, Lão niên, Lão đại, Thượng thọ. Hiện nay tuổi thọ trung bình 80 tuổi, thượng thọ vượt lên 140 tuổi. nhưng theo định luật thiên nhiên sinh vật có cuộc sống kéo dài 7,5 lần tuổi trưởng thành. Như vậy tuổi thọ con người là 187,5 mới chánh thức. Con người không đoạt tuổi thiên nhiên do thất tình lục dục làm giảm tuổi thọ. Mỗi lần tức giận là nổi lên cơn mất tri giác tức nhiên bị giảm kỷ, mỗi lần buồn thảm cũng giảm kỷ, mừng quá cũng bị, sướng quá cũng vậy... chính chúng là kẻ thù

nội tâm của con người vô phương chữa trị, cho nên bực thức giả liễu đạo cố gắng dẹp hết tam bành lục tặc (Tham sân si, sắc thanh hương vị xúc ý) Như quý vị thượng đình ở Hi Mã Lạp Sơn sống trẻ như 600 tuổi và già như trên 4.000 tuổi mà trong đó có cả chúa Jesus Christ trên 2.000 tuổi. Riêng theo bảng xếp hạng tuổi thọ của Liên xô năm 1976 đăng trong tờ báo Sputnik phần Pháp ngữ trao giải thưởng cho Lý tiên Sinh ở Ngũ đài sơn Trung quốc 351 tuổi Đại Lão thượng thọ, và nhiều vị khác từ 250 tuổi trở xuống 200 tuổi được 24 vị, từ 199 tuổi xuống 150 tuổi được 42 vị, và từ 149 tuổi tới 100 tuổi được 83 vị. Tất cả những vị này đều được lãnh thưởng theo cấp bậc sống rải rác khắp năm châu.

Như thế con người ưu ái như của thiên nhiên có tuổi thọ cao đa số sống đúng theo định luật sống của thiên nhiên mà trường sinh thuật của ông Đạo Ba đã được trình trọng hiến tặng tha nhân: Phương thức ăn uống hợp với thiên nhiên, Chốn ở xa lánh bụi hồng trần, Rèn luyện tinh thần và thể xác hoà đồng với thiên nhiên, Thông đạt với thiên nhiên vũ trụ.

Những vị trường sinh thấu đáo được tiên thiên khí và hậu thiên khí của Thiên nhiên trên hoàn vũ. Con thú sống trong đông miền hay hạ miền, không ăn uống thời gian dài, tiệp sinh trong đất, trong bọng cây, trong hang động nhờ biết hấp thụ tiên thiên khí và hậu thiên khí của thiên nhiên, và quý vị Thượng đình ở Hi Mã Lạp Sơn đâu cần ăn uống chỉ vận chuyển tiên thiên khí và hậu thiên khí hoà đồng với thiên nhiên mà an nhiên tự tại nơi thâm sơn cùng cốc. Cũng có nhiều vị tu sĩ thiên định tịnh thất chỉ có uống nước mà vẫn sống thặng hoa đạo hạnh qua nhiều năm. Ông Đạo Ba không ăn cơm chỉ uống nước, đôi khi uống nước dừa, cũng như ông Đạo Dừa ở Cồn Quy Cồn Phụng chỉ uống nước dừa.

Vậy Tiên thiên khí và Hậu thiên khí là cái gì và ở đâu?

Trong cuộc hành quân Đại đội Biệt động quân đi trong vùng rừng núi, đại đội trưởng bắt được con rùa, lúc dừng quân nghỉ ngơi, tính đem con rùa ra nướng ăn cho thoải mái, vì ăn lương khô mãi cũng chán, vừa nhóm bếp lửa, địch quân ồ ạt kéo tới sát biên rừng, bắt buộc phải rút quân, nhưng con rùa chưa kịp nướng phải nhét vào kẹt chân hai một thân cây. Về sau lên tới Tiểu đoàn trưởng Biệt động quân trong dịp đi ngang qua vùng thuở trước 6 năm, chợt thấy con rùa nằm trên chân hai ngo ngoe 4 chân với thân mình to lớn nhưng cái mai bị ép lại giữa chân hai, mới trực nhớ lại con rùa thuở trước, nên chặt cây bắt con rùa bỏ vào sắc cốt mang về doanh trại thả vào chậu nuôi làm vật lạ. Con rùa thân thể to lớn ở phần đầu và phần đuôi, ở phần giữa lốm xuống trở nên dị dạng, ai nhìn cũng cho là con rùa hiếm có, khiến giới thương gia mộ quý vật nài mua với 10 lượng vàng. Nhờ đâu con rùa vẫn sống và vẫn tăng trưởng thân thể tuy dị dạng? Chính nó biết hấp thụ tiên thiên khí, cho nên rùa nhiều con sống trên 5.000 tuổi. Tiên thiên khí chính là các chất kim loại thể hơi trong bầu khí quyển địa cầu, mà nhiều như là dưỡng khí và khinh khí cùng đạm khí. Nếu biết ứng dụng thời đem chúng vào cơ thể qua đường hô hấp chế tác ra sinh tố và dưỡng tố, phối hợp với hậu thiên khí tức là các kim loại trong đất bốc hơi lên, làm thành tinh vật phẩm bồi dưỡng cơ thể. Cho nên quý vị thượng đình không ăn uống mà vẫn sống trường thọ. Điển hình là Đức chúa Jésus Christ đã lấy con cá chiên và ổ bánh mì làm chuẩn vật thể, sử dụng huyền năng khoát tray qua lấy bánh mì và cá giao cho tín hữu ăn, cứ thế mà phân phát cho trên 1.000 người ăn uống no đủ mà con cá và bánh mì vẫn còn nguyên. Cũng như Thạch Sanh chỉ có nồi cơm nhỏ, thế mà vẫn bới cơm phân phát cho nhóm dân tỵ nạn lụt gần 600 người ăn no, nồi cơm vẫn chưa hết.

Tiên thiên khí và hậu thiên khí đã nuôi dưỡng thực vật qua các hấp thụ dưỡng tố ở rễ, qua hấp thụ lục diệp tố ở lá và còn giúp cho nhiệt khí và hàn khí cho cây tăng trưởng hay tiệp sinh, hoặc ôn khí cho các hoa quả để kết hạt hay bào tử. Cuối cùng giúp thân đào thải trực khí trong thân bằng nhiều cách: xuyên qua lá bằng thải hơi dưỡng khí, xuyên qua thân bằng trực xuất các độc chất, có khi quấn tụ giam hãm ở một vài nơi trong thân cây mà người ta gọi là nu trong thân cây màu sắc khác hẳn thân cây. Chúng còn giúp cây sống tiệp sinh trong mùa đông, giúp các thảo mộc tồn trữ củ sống tiệp sinh, hoặc bảo tồn năng lực cho tất cả hạt giống hay bào tử lưu viễn trong

khí quyển hay trong đất cát, chờ dịp thuận tiện nẩy mầm. Đối với thú cầm, chúng hỗ trợ cho loại thú đông miên và hạ miên. Tiên thiên khí và Hậu thiên khí chính là dưỡng chất vô hình rất ích lợi cho vạn vật và con người, nhưng vì thiếu trí lại đi huỷ diệt chúng thế mới đau lòng, nào ô nhiễm bầu khí quyển, nào đào thải hoá chất độc hại ô nhiễm môi sinh, đất đai mất đi sinh khí, nào vũ khí hạt nhân huỷ diệt chúng vô tội vạ, không cần biết sự hiện hữu của chúng rất hữu ích cho vạn vật.

III.- SỐNG THEO THIÊN NHIÊN TÍNH CỦA QUÍ NGÀI THƯỢNG ĐỈNH

Trong thiên nhiên, quý Ngài thuở xa xưa cũng vẫn là con người hiện hữu trên các sanh hành tinh trong các vũ trụ, nhờ từng trải qua nhiều kiếp tu luyện với nhiều phương thức chính yếu nhất là định tâm, thiền định, đắc đạo quả trở về được các thượng giới, thoát hẳn kiếp sống trần gian luân hồi quả báo. Quý Ngài rèn luyện tâm linh chững chạc luôn trầm tĩnh, với thần thức bất diệt qua biết bao khổ hạnh mà quý Ngài đã từng khuyên bảo nhơn sinh như: Đường lối tu hành của Đức Phật Thích Ca, cao hơn nữa là Đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện mà có một đại nguyện rất dễ thực thi, chỉ cần tinh tảo trước khi mạng chung tâm niệm 10 tiếng Hồng danh của Ngài, lập tức động tâm thức của Ngài đến nhiếp độ ngay về Tây phương cực lạc, tức là sanh hành tinh mà Ngài đang ngự trị, thoát lưới trầm luân của trần gian khổ lụy. Cũng còn nhiều duyên phần nhơn sinh có linh điển tiếp thu từ linh điển của quý Ngài gặp khổ nạn được Quý Ngài nhiếp độ về Thượng giới thoát khỏi hồng trần thống khổ. Quý Ngài ngự trị đa số ở Vô sắc giới hay Thượng giới một phần, với quý “Đại nguyện” hộ độ chúng sanh thoát vòng tục lụy, có khi phải giáng trần dưới nhiều thể dạng nhơn sinh giảng giải đạo pháp, cứu rỗi tội lỗi nhơn loại, hướng dẫn tu hành nhất là đem việc từ bi bố thí làm chuẩn cho tâm tính vững chãi bước vào hành trì tu tập, nhẫn nại, trì chí, tinh tấn, thiền na, vượt thuyền bát nhã. Quý Ngài thượng đỉnh được trọng vọng nhiều như: Ngọc hoàng thượng đế (Danh xưng) quý vị thần tiên trên cung đình Vô sắc giới dưới quyền Thượng đế, tiếp theo quý vị Phạm thiên vương ngự trị từng cõi trong Vô sắc giới với nhiều thiên tiên, địa tiên, nhơn tiên. Quý Ngài luôn theo dõi mọi sinh động trần gian thiện ác và tạo phước đức cho các thiện tâm nhơn, cũng như hình phạt cho các ác tâm nhơn. Việc làm này rất cao siêu, con người không thể hiểu nổi như: siêu tuần điện số rất chính xác với thiện ác nghiệp của con người trần gian, đánh giá chính thống không sai trật mải mai, việc thưởng thiện phạt ác này được con người kính mộ trong tâm tưởng, định giá việc làm lúc sanh tiền của con người hầu thức tỉnh, tìm đường chánh đạo tiến thân, hơn là ngụp lặn trong tà đạo. Chỉ có bậc uyên bác trí thức mới nhận định được việc làm này, còn phàm nhơn tục tử chỉ có danh lợi cong cong cái vòng thối buộc con người không lối thoát.

Muốn được trở về thượng đỉnh như quý Ngài chỉ có thành tâm thật ý, chính chắn hiền đức, tu hành đạo hạnh đầy công tập luyện mới hi vọng thăng hoa. Có khi còn phải trải qua nhiều kiếp gian lao khó nhọc nữa.

Sacramento ngày 19 tháng 3 năm 2013

SAGIANG